



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร ๐ ๔๔๒๕ ๑๒๐๒

ที่ นม.๕๑๐๒๙.๑/ กพ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอน ฯ

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) กำหนดรับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ถึง วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอน ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอน ฯ และสรุปผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์กองแผนและงบประมาณ โปรดเผยแพร่ประกาศดังกล่าวด้วยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป  
ระดับกลาง) ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและ  
งบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ถึง วันจันทร์ที่  
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอน ฯ และสรุปผล  
คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน  
จังหวัด ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอน ฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนที่สอบได้  
ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ดังนี้

เลข ประ จำตัว	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	สมรรถนะหลักทางการบริหาร (๑๕๐ คะแนน)			คุณสมบัติ (๕๐ คะแนน)			ผลการ คัดเลือก
			คะแนน สัมภาษณ์	คะแนน ร้อยละ	ผลการ คัดเลือก	คะแนน คุณสมบัติ	คะแนน ร้อยละ	ผลการ คัดเลือก	
๐๑	นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง	นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง อบจ.หนองบัวลำภู	๑๒๙.๖๗	๘๖.๔๔	ผ่าน	๕๖.๕๐	๙๓.๐๐	ผ่าน	ผ่าน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  
(นายชัยยงค์ ชุมกริมย์)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. จังหวัดนครราชสีมา  
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ